

Số: 08 /KH-UBND

Phường Minh Khai, ngày 10 tháng 01 năm 2025

## KẾ HOẠCH

### Triển khai thực hiện Đề án Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn phường Minh Khai năm 2025

Thực hiện Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025”; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025”; Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 18/11/2024 của UBND Thành phố về triển khai Đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025”; Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 27/12/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Triển khai thực hiện Đề án “Quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2025.

UBND phường Minh Khai xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn phường Minh Khai năm 2025, cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn phường theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong việc kiểm soát ATTP, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng cường tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án đến các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn phường.

Nhân rộng việc cấp biển nhận diện cho các cửa hàng kinh doanh trái cây đáp ứng các quy định pháp luật về ATTP và các tuyến phố văn minh không kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường. Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố và khu dân cư theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trái cây lưu thông trên địa bàn được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, điều kiện đảm bảo ATTP... xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và trật tự đô thị (nhất là ở lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng).

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể kinh doanh trái cây trên địa bàn phường và nhận thức của người tiêu dùng, tạo thói quen mua sắm tại các cửa hàng được cấp biển nhận diện, không mua trái cây của các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng



## **2. Yêu cầu:**

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trái cây tại các tuyến phố và khu dân cư trên địa bàn phường đạt hiệu quả cao, bảo đảm theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm ATTP,...

Các cơ sở kinh doanh trái cây tại các tuyến phố và khu dân cư trên địa bàn phường phải chấp hành đầy đủ các quy định (có đăng ký kinh doanh, có biển hiệu nhận diện và bảo đảm đầy đủ các điều kiện về con người, nguồn gốc xuất xứ trái cây rõ ràng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ kinh doanh, bảo quản trái cây bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật).

Phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan, hộ kinh doanh và người dân trong quá trình triển khai và thực hiện Đề án.

## **3. Mục tiêu cụ thể:**

100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn phường có đăng ký kinh doanh theo quy định; 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về ATTP; 100% cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố được cấp Biển nhận diện "Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn", có biển hiệu và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây, bảo đảm chất lượng lưu giữ trái cây theo quy định khi đến tay người tiêu dùng.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trái cây lưu thông trên địa bàn được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, điều kiện đảm bảo ATTP... xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp tập huấn, phổ biến, vận động thực hiện Đề án và các quy định của pháp luật, Thành phố về quản lý, kinh doanh trái cây.

2. Thường xuyên rà soát, cập nhật hệ cơ sở dữ liệu các cửa hàng kinh doanh trái cây thuộc đối tượng của Đề án, nắm thực trạng hoạt động kinh doanh trái cây của các cửa hàng để xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ chủ cơ sở, người kinh doanh trái cây bổ sung, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện đáp ứng yêu cầu theo quy định.

3. Đẩy mạnh công tác cam kết đảm bảo ATTP cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây; Cấp biển nhận diện (logo) cho các cửa hàng kinh doanh trái cây đảm bảo điều kiện quy định tại Đề án.

4. Tăng cường công tác giám sát, cảnh báo nguy cơ về chất lượng, ATTP sản phẩm trái cây tiêu thụ trên địa bàn phường. Tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây không thực hiện đúng các quy định nêu tại Đề án; kiên quyết giải tỏa các điểm kinh doanh trái cây lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng; kinh doanh trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm ATTP.

5. Công khai danh sách các cửa hàng đảm bảo ATTP được cấp biển nhận diện; Các tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh trái cây vi phạm quy định trên cổng thông tin điện tử phường, trang Zalo OA phường để người tiêu dùng nắm rõ, lựa chọn.



6. Đẩy mạnh công tác kiểm tra truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu giám định chất lượng các sản phẩm trái cây tại các cơ sở theo định kỳ, đột xuất hoặc theo phản ánh của nhân dân và công khai kết quả kiểm nghiệm.

7. Tăng cường công tác quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn phường theo đúng quy định pháp luật, góp phần thiết lập lại trật tự kỷ cương trong việc kiểm soát ATTP, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Ngăn chặn kịp thời tình trạng sử dụng hóa chất bảo quản trái cây và xâm nhập, lây lan dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

8. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Công chức Văn hóa xã hội phụ trách công tác ATTP**

Thực hiện nhiệm vụ đầu mối thường trực, triển khai kế hoạch.

Khảo sát nắm thực trạng, nhu cầu các hộ kinh doanh trái cây trên địa bàn. Hướng dẫn, hỗ trợ và đề xuất cơ quan thẩm quyền hỗ trợ các chủ cửa hàng kinh doanh trái cây hoàn thiện các thủ tục, điều kiện kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật.

Tham mưu UBND phường kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ kiểm tra đánh giá phân loại, các đoàn kiểm tra ATTP, trong đó gắn với công tác kiểm tra kiểm soát các cửa hàng kinh doanh trái cây.

Chủ động phối kết hợp với các bộ phận chuyên môn và các tổ chức, đoàn thể liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, truyền thông về Đề án cho người kinh doanh trái cây và người dân trên địa bàn. Hướng dẫn người dân trong việc lựa chọn mua, tiêu dùng, địa chỉ bán các sản phẩm trái cây an toàn.

Công khai danh sách các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện về chất lượng, ATTP thuộc phạm vi quản lý.

Đăng tin nội dung các bài tuyên truyền về công tác quản lý chất lượng vật tư và ATTP lĩnh vực Nông nghiệp và việc thực hiện Đề án trên địa bàn phường  
Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án theo quy định.

#### **2. Trạm y tế**

Thực hiện các hoạt động chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế. Phối hợp trong kiểm tra liên ngành, xử lý những vi phạm về ATTP tại các cơ sở kinh doanh trái cây.

Chủ động giải quyết kịp thời các sự cố mất ATTP trên địa bàn phường (nếu có liên quan tới thực phẩm là trái cây).

Tham mưu UBND phường duy trì hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm.

#### **3. Công an phường**

Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm và Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn phường.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát các tụ điểm chợ cóc, phát hiện xử lý vi phạm ngay tại địa bàn cơ sở. Không để phát sinh các tụ điểm buôn bán trái cây tự phát, không đảm bảo an toàn thực phẩm và mỹ quan đô thị.



Xử lý nghiêm và giải tỏa các điểm kinh doanh trái cây lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng, kinh doanh trái cây không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo ATTP.

#### **4. Bộ phận Tài chính - Kế toán**

Tham mưu UBND phường bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đảm bảo thực hiện tốt mục đích yêu cầu và tiến độ đề ra.

#### **5. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây trên địa bàn phường**

Nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật, các quy định trong Đề án trong hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh trái cây trên địa bàn phường.

Đầu tư nâng cấp, cải tạo cửa hàng, trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh trái cây; bố trí người lao động khám sức khỏe định kỳ, tham gia tập huấn và xác nhận kiến thức ATTP, tham gia các chương trình hỗ trợ do Thành phố, quận tổ chức để đáp ứng hoàn thiện các quy định về kinh doanh trái cây; tiến tới xây dựng hệ thống thu ngân, thanh toán nội mạng phục vụ hiệu quả công tác quản lý, hoạt động kinh doanh chuỗi thực phẩm an toàn trên địa bàn phường, quận và thành phố.

Kết nối với các đơn vị liên quan để tiêu thụ sản phẩm trái cây an toàn của các tỉnh, thành phố phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn phường Minh Khai năm 2025”. UBND phường yêu cầu các đơn vị, các bộ phận chuyên môn thuộc phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND quận;
- Phòng Kinh tế, Y tế quận;
- Đ.c Chủ tịch UBND phường;
- Công an; Y tế;
- Đoàn liên ngành kiểm tra ATTP;
- Các bộ phận có liên quan;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Thị Minh Vân**

